

# สัมมนา สุดยอดแฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์ ปี 2561 3T

## Startergies in re Business @เชียงใหม่



สัมมนา สุดยอดแฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์ ปี 2561 3T Startergies in re Business @เชียงใหม่

สืบเนื่องจากงานสัมมนางานสัมมนา ยกระดับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สู่เวทีตลาดสากล " ( GLOBAL REAL ESTATE FORUM-THAILAND NEXT TREND ) ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งจัด บจก. เอสเตท คอร์ปเนออร์ ร่วมกับ สมาคมการขายและ การตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย โดยการจัดงานครั้งนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้องค์รวม และประสบการณ์ ที่เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ทำธุรกิจ และผู้ที่จะเริ่มต้นธุรกิจในอนาคต

อสังหาริมทรัพย์ ทราบต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับสากล อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางของการสร้างสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานในวงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อการคิดวิเคราะห์กำหนดแนวทางในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาพรวมสู่สากลอีกด้วย การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วิชัย วิรัตน์พันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้ข้อมูลการซื้อขายเปลี่ยนมือในภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัย ว่ามีสัญญาณเริ่มต้นที่ดีขึ้น จากโครงการบ้านจัดสรรที่เปิดตัวใหม่ ประเภททาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด มีการเปิดตัวในสัดส่วนมากที่สุดจากบรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดขายทั้งหมดทุกประเภท ส่วนในมุมมองของผู้ประกอบการยังคงมีความเชื่อมั่นที่ดีต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ มีการเพิ่มตัวเลขการลงทุน ซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นด้านผลประกอบการ และด้านยอดขาย ภาพโดยรวมการลงทุน การจ้างงาน และการเปิดโครงการใหม่ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์มือสอง ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งในกรุงเทพ และเมืองท่องเที่ยว

และเพื่อต่อยอดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยว เอสเตท คอร์ปเนออร์ เล็งเห็นเป็นการดีที่จะแนะนำผู้สนใจธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เมืองหลักๆ อย่างเชียงใหม่ จึงได้จัดงานสัมมนา สุดยอดแฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์ ปี 2561 3T Startergies in re Business ณ เชียงใหม่ เพื่อขยายโอกาสผู้สนใจธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่ยังไม่ทราบว่าเริ่มต้นอย่างไร และพร้อมรับฟัง ประสบการณ์ตรงจากเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเทคนิค ในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้ประสบความสำเร็จ โดยงานจะมีขึ้นใน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ห้อง ไอบิส ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น. งานนี้รับจำนวนจำกัด เพียง 30 ที่นั่งเท่านั้น สำหรับผู้สนใจ สามารถอ่านรายละเอียด และสำรองที่นั่งได้ที่ <https://goo.gl/dX291N>